

## Nguyễn Thị Tuyết - Nữ Sinh viên Tài năng và Bản lĩnh

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học và là một cán bộ đoàn năng động, gương mẫu, Nguyễn Thị Tuyết - Sinh viên Khóa K17, Đại học Duy Tân đã vinh dự nhận được giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng trong Lễ Tuyên dương Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2016) diễn ra vào ngày 7/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Thị Tuyết cũng là sinh viên duy nhất của Tp. Đà Nẵng đạt được 2 giải thưởng và danh hiệu danh giá trong Lễ Tuyên dương lần này, góp phần làm rạng danh hơn nữa những thế hệ sinh viên Duy Tân: “Bản lĩnh - Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao”.



*Nguyễn Thị Tuyết vinh dự nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng*

### **Đam mê với công tác Đoàn**

Từ thời học sinh, Nguyễn Thị Tuyết đã luôn là gương mặt dẫn đầu trong các hoạt động Đoàn - Đội và Văn Thể Mỹ của lớp cũng như của trường. Đối với Tuyết, tham gia vào các hoạt động đó không chỉ để giao lưu, kết nối bạn bè mà còn là cơ hội để trải nghiệm và phát triển toàn diện bản thân. Yêu thích nhịp sống năng động của thành phố biển Đà Nẵng và ấn tượng với chất lượng đào tạo uy tín cùng môi trường

học tập hiện đại của Đại học Duy Tân, Tuyết đã quyết định lựa chọn ngôi trường Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất Miền Trung này để gửi gắm những ước của mình.

Với kinh nghiệm 12 năm liên tục làm lớp trưởng từ Tiểu học cho đến Trung học, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục được thầy cô và các thành viên trong tập thể K17KND3 tin tưởng giao nhiệm vụ lớp trưởng trong suốt 4 năm Đại học. Sự tháo vát, nhiệt tình và tác phong làm việc chuyên nghiệp của Tuyết khiến cho bạn bè và mọi người xung quanh phải nể phục. Khẳng định được năng lực trong công tác Đoàn, Tuyết đã được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Khoa Kế toán khi mới bước sang năm học thứ 2 và trở thành Phó Bí thư Đoàn Khoa kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân từ năm 3 cho đến nay. Ngay sau đó, Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Kế toán do Tuyết tự tay chuẩn bị và tổ chức đã được chọn làm đại hội mẫu cho tất cả các Khoa trong trường.



*Nguyễn Thị Tuyết trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng  
trong chương trình thiện nguyện "Hương về cội nguồn"*

Những chương trình thiện nguyện vì cộng đồng hay các hoạt động tập thể về văn nghệ, thể dục thể thao,... có một sức hấp dẫn "kỳ lạ" đối với Tuyết. Bởi, "*Tham gia công tác Đoàn giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, rèn luyện và nâng cao được nhiều kỹ năng hữu ích. Qua đó, em cũng trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán hơn để luôn tự tin đối mặt cũng như vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và công việc sau này.*" - Tuyết cho biết.

Mong muốn mang đến thật nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh cho toàn thể sinh viên Duy Tân, Tuyết đã phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thành công rất nhiều chương trình như: Giải bóng đá Truyền thống Khoa Kế toán, Ngày hội Sinh viên Duy Tân,... Bên cạnh đó, Tuyết còn phối hợp với các đơn vị

trong và ngoài trường để tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, tiêu biểu là chương trình Phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Nam, Hướng về cội nguồn, Tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hòa Vang.

## **Gương sáng trong học tập**

Đam mê và dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn nhưng với Tuyết việc học vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Cân bằng được giữa học tập và hoạt động, có phương pháp học tập khoa học và hiệu quả, một lần nữa Tuyết khiến mọi người ngưỡng mộ khi kết quả 4 năm đại học đều xếp loại xuất sắc. “Bí quyết” của Tuyết là không chỉ chăm chỉ trên giảng đường mà còn tự học trên thư viện và ở nhà. Những gì chưa hiểu, Tuyết nhờ thầy cô và bạn bè hướng dẫn thêm để có thể khắc sâu hơn kiến thức bài học.

Tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, Nguyễn Thị Tuyết đã gặt hái được những thành công nhất định. Đề tài nghiên cứu khoa học “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tham gia công tác Đoàn của sinh viên Đại học Duy Tân” của Tuyết đã được nghiệm thu cấp trường loại Tốt (năm 2015). Kết quả này là động lực để Tuyết tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều vấn đề và phát triển thành các đề tài nghiên cứu, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sâu rộng trong sinh viên toàn trường.

Tuyết mỉm cười chia sẻ: *“Em tự nhủ phải không ngừng nỗ lực nên có những hôm bài vở nhiều, em vẫn cố gắng thức khuya cho đến khi học xong bài. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ tiếp tục học Cao học để nâng cao kiến thức, kỹ năng và biến những ước mơ trở thành hiện thực. Em cũng hy vọng sẽ có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài với Đại học Duy Tân để cống hiến sức lực và trí lực của mình vào sự phát triển lớn mạnh của nhà trường.”*

*(Truyền Thông)*